

แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2557

นายไพโรจน์ จิ๋ว เกษตรอำเภอวังทรายพูน

สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วันที่	ภารกิจงาน	รายละเอียด/ประเด็น/กิจกรรม	สถานที่
1	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ(เช้า)	อบต.หนองพระ
2	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานจัดการข้อมูล	ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน(เช้า) ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน(DM)(บ่าย) รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช	ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ
3	งานตามนโยบาย งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย งานจัดการข้อมูล	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ติดตามไถกลบตอซังในนาข้าว ประชุมเกษตรกรที่อุ้มโกงข้าวบริษัทเอง โกลฯ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง หมู่ 6 ตำบลหนองพระ ศาลากลางจังหวัด ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง
4	โครงการอาสาสมัครเกษตร โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ ระบาดของศัตรูพืช งานตามนโยบาย งานจัดการข้อมูล	เก็บข้อมูลและคำขอมีบัตรประจำตัว อกม. ในพื้นที่(เช้า) เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ F Z (บ่าย) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	ตำบลหนองพระ หมู่ 13 ตำบลหนองพระ ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง
5			
6			
7			
8	งานตามนโยบาย งานจัดการข้อมูล งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย งานส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ร่วมสาธิตการผลิตเห็ดฟาง(เช้า) สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ(บ่าย)	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง หมู่ 17 ตำบลหนองพระ หมู่ 6 ตำบลหนองพระ
9	งานจัดการข้อมูล งานจัดการข้อมูล งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย	สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช ประชุมคณะกรรมการและปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ(สบกต.) ตรวจสอบข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้งฯ/ปัญหาการเกษตร ประชุมงานแดงโมโจว์กรนง	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์บริการฯหนองพระ ที่ว่าการอำเภอ
10			
11	งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)	สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล
12	โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ- วิสาหกิจชุมชน งานจัดการข้อมูล	จัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	กลุ่มข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน หมู่ 10 ตำบลหนองปลาไหล ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง

13			
14			
15	งานจัดการข้อมูล งานจัดการข้อมูล งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช ประชุมคณะกรรมการและปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ(สบกต.)	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง
16	งานส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานจัดการข้อมูล งานจัดการข้อมูล	จัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชปรับปรุงดิน/การปลูกพืชหลังนา สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช	หมู่ 6 ตำบลหนองพระ ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ
17	งานส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานจัดการข้อมูล งานจัดการข้อมูล	จัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชปรับปรุงดิน/การปลูกพืชหลังนา สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช	หมู่ 12 ตำบลหนองพระ ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ
18	งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	ร่วมงานคลินิกเกษตร	วัดวังหินเพลิง อำเภอทับคล้อ
19	งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	ติดตาม/นิเทศงาน (S)	สำนักงานเกษตรอำเภอ
20			
21			
22	งานจัดการข้อมูล งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง งานส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรMRCF โครงการ Zoning	ข้อมูล รต./รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช มอบปัจจัยการผลิต(เมล็ดพันธุ์)เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเวทีเรียนรู้การปลูกพืชปรับปรุงดิน/การปลูกพืชหลังนา จัดการ M และ R (เข้า) เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่(บ่าย)	สำนักงานเกษตรอำเภอ หมู่ 6 ตำบลหนองพระ หมู่ 6 ตำบลหนองพระ หมู่ 12 ตำบลวังทรายพูน
23	งานตามนโยบาย งานจัดการข้อมูล งานจัดการข้อมูล โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ- วิสาหกิจชุมชน	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ รายงานข้อมูลพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจฯ/ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง สำนักงานเกษตรอำเภอ ตำบลหนองปล้อง/วังทรายพูน
24	งานตามนโยบาย งานจัดการข้อมูล โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ- วิสาหกิจชุมชน	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจฯ/ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558	ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง ตำบลหนองปลาไหล
25	โครงการอาสาสมัครเกษตร งานจัดการข้อมูล	จัดเวทีเรียนรู้การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร Smart Farmer ต้นแบบ และร่วมจัดทำแผนพัฒนา สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	ที่ว่าการอำเภอ ตำบลวังทรายพูน/หนองปล้อง
26	โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ- วิสาหกิจชุมชน งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรMRCF โครงการ Zoning	ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจฯ/ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 จัดการ M และ R (เข้า) เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่(บ่าย)	ตำบลหนองพระ หมู่ 12 ตำบลวังทรายพูน

27			
28			
29	งานตามนโยบาย งานจัดการข้อมูล	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง/ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ	
30	งานจัดการข้อมูล งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	รวบรวมสรุปข้อมูล/การปลูกพืชฤดูแล้ง/การระบาดศัตรูพืช การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ทบก.) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการสนับสนุน MRCF ประชุมเกษตรกรอำเภอประจำเดือน(MM)	สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด
31			

ลงชื่อ ไพโรจน์ จิ๋ว ผู้จัดทำแผน
(นายไพโรจน์ จิ๋ว)
ตำแหน่งเกษตรอำเภอวังทรายพูน

ลงชื่อ ไพโรจน์ จิ๋ว ผู้อนุมัติแผน
(นายไพโรจน์ จิ๋ว)
ตำแหน่งเกษตรอำเภอวังทรายพูน

